

# ทีเอ็นที มอบโปรโมชั่นพิเศษ “Euro Connect” เพื่อ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสู่ยุโรป



กรุงเทพฯ – ทีเอ็นที ผู้นำด้านบริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนแบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ มอบโอกาสสำคัญในการขยายธุรกิจสู่ทวีปยุโรปด้วยเครือข่ายการขนส่งทั้งทางบกและทางอากาศอันยอดเยี่ยมของทีเอ็นที เพื่อสร้างความเติบโตแก่ธุรกิจอย่างไร้ขอบเขต กับโปรโมชั่น “ยูโร คอนเน็คท์ (Euro Connect)” โดยมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าสู่เส้นทางยุโรป ครอบคลุมจุดหมายปลายทางในเขต BLUE BANANA ได้แก่ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เยอรมนี อิตาลี เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก ออสเตรีย และ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของยุโรปที่ดำเนินธุรกิจร่วมกันทุกรูปแบบและทุกขนาดองค์กร รวมถึงการเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นๆ ทั่วโลก โดยโปรโมชั่นดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ – 10 กรกฎาคม 2558

## สิทธิประโยชน์ต่อที่ 1

รับส่วนลดทันที 20% เพียงติดต่อตัวแทนทีเอ็นทีผ่านสายด่วน 1721 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและแจ้งการร่วมรายการ “ยูโร คอนเน็คท์ (Euro Connect)” จากนั้นจองบริการขนส่งสินค้าผ่านบริการ myTNT และรับสิทธิประโยชน์ได้ทันที สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัญชีลูกค้าในบริการ myTNT สามารถลงทะเบียนและใช้บริการขนส่งได้ทันทีเช่นกัน

## สิทธิประโยชน์ต่อที่ 2

เมื่อใช้บริการขนส่งด่วนทั่วโลกและขนส่งสินค้าด่วนราคาประหยัดของทีเอ็นทีอย่างต่อเนื่องภายในช่วงระยะเวลา 12 สัปดาห์จากนี้ (หมดเขต 10 กรกฎาคม 2558) ฟรี! การขนส่งครั้งที่ 4\*

ขนส่งครั้งที่ 1   ขนส่งครั้งที่ 2   ขนส่งครั้งที่ 3   ขนส่งครั้งที่ 4

ลด 20%   อัตราปกติ   อัตราปกติ   ฟรี

\* ฟรี! สำหรับการขนส่งสินค้ามูลค่าไม่เกิน 4,000 บาท หรือเครดิต 4,000 บาท ในการขนส่งครั้งที่ 4 ไม่รวมการส่งเอกสาร สำหรับการขนส่งสินค้าที่น้ำหนักไม่เกิน 250 กิโลกรัม สิทธิพิเศษระบุในใบแจ้งราคาขนส่งสินค้า

เพราะเหตุใดถึงขนส่งสินค้าสู่ยุโรปกับทีเอ็นที?

ด้วยเครือข่ายการขนส่งทั้งทางบกและทางอากาศสู่ยุโรปของทีเอ็นที

ครอบคลุมพื้นที่ 45 ประเทศ ศูนย์รวมการขนส่งสินค้า 19 แห่ง และ คลังสินค้า 550 แห่ง เราสามารถขนส่งสินค้าบนเครือข่ายการขนส่งสินค้าทางบกภายใน 48 ชั่วโมง สู่จุดหมายปลายทางมากกว่าคู่แข่งถึง 20%

เครือข่ายแห่งผู้คน

ด้วยประสบการณ์การขนส่งสู่เส้นทางยุโรปมากกว่า 30 ปี พร้อมพนักงานกว่า 65,000 คน ที่ดำเนินการขนส่งสินค้ากว่า 1 ล้านชิ้นทั่วโลกในแต่ละวัน

ทีเอ็นทีเชื่อมโยงสู่ยุโรป

ในปีที่ผ่านมา ทีเอ็นทีช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จด้านการขนส่งสู่เส้นทางยุโรปมากกว่า 6.4 ล้านรอบการขนส่งสินค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ TNT Call Center 1721 หรือ [th.marketing@tnt.com](mailto:th.marketing@tnt.com)

เงื่อนไขและข้อตกลง: ส่วนลด 20% ใช้ได้กับการขนส่งสินค้าครั้งแรกเท่านั้น โดยสามารถใช้ได้ทั้งการนำเข้า (ผู้รับสินค้าเป็นผู้จ่ายค่าบริการ) และการส่งออก (ผู้ส่งสินค้าเป็นผู้จ่ายค่าบริการ) สู่ 9 ประเทศในยุโรป ได้แก่ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เยอรมนี อิตาลี เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก ออสเตรีย และ สวิตเซอร์แลนด์ โดยไม่รวมถึง เอกซาร ส่วนการขนส่งฟรีครั้งที่ 4 ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 4,000 บาท หรือเครดิต 4,000 บาท ส่วนที่เกินในการขนส่งครั้งที่ 4 โดยไม่สามารถยกยอดไปใช้ในการขนส่งครั้งถัดไปได้

โปรโมชั่นนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ – 10 กรกฎาคม 2558 ลูกค้าแต่ละรายสามารถใช้สิทธิประโยชน์ส่วนลด 20% และการขนส่งฟรีครั้งที่ 4 ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น สำหรับการขนส่งสินค้าที่น้ำหนักไม่เกิน 250 กิโลกรัมเท่านั้น

###

เกี่ยวกับ ทีเอ็นที

ทีเอ็นที คือหนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยทำหน้าที่ขนส่งหีบห่อ เอกซาร และพัสดุภัณฑ์รวมกว่าหนึ่งล้านชิ้นต่อวัน ทั้งยังเป็นผู้ดำเนินงานเครือข่ายการขนส่งทั้งทางบกและทางอากาศ ซึ่งครอบคลุมทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชียแปซิฟิก และอเมริกา นอกจากนี้ ทีเอ็นที ยังได้รายงานผลประกอบการของปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 6.7 พันล้านยูโร สำหรับการให้บริการทั่วโลก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทีเอ็นทีได้ที่ <http://www.tnt.com/corporate>

เกี่ยวกับ เครือข่ายการขนส่งทางบกแห่งเอเชียของทีเอ็นที

เครือข่ายการขนส่งทางบกแห่งเอเชีย (Asia Road Network) ของทีเอ็นที เป็นระบบการขนส่งสินค้าที่สามารถกำหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้าที่แน่นอนได้ โดยมีเส้นทางกว่า 5,000 กิโลเมตร ครอบคลุม 125 เมืองทั่วภูมิภาคเชื่อมโยงตั้งแต่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย เวียดนาม และจีน การสร้างเครือข่ายนี้ถือเป็นความพยายามของทีเอ็นทีในการนำเสนอบริการชั้นเลิศให้แก่ผู้บริโภค ในรูปแบบของบริการขนส่งด่วนทางบกจากมือผู้ส่งถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่ต้องร่นวากับกระบวนการศุลกากร ทั้งยังเชื่อมต่อกับเครือข่ายการขนส่งทางอากาศของทีเอ็นทีเอ็กซ์เพรสแบบไร้รอยต่อ ทำให้ลูกค้าสามารถขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกจากเอเชียไปสู่ทั่วโลกได้ในหลายรูปแบบตามความเหมาะสม และยังมีค่าบริการย่อมเยากว่าการขนส่งทางอากาศและรวดเร็วกว่าการขนส่งทางเรือ